



ศึกฟุตซอลไทยลีกนัดสุดท้าย ท่าเรือไม่พลาดแชมป์-แคทรอดยาก

ศึก ฟุตซอลไทยลีก 2018 นัดสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. นี้ จะเตะพร้อมกันเวลา 14.00 น. 7 คู่ ไทยรัฐทีวียังคง บางกอก ซิตี พบ จำปาสัก การท่าเรือ ที่ต้องการ 3 แต้ม เพื่อการันตีแชมป์ ขณะที่รองจ่าฝูง พีทีที บลูเวฟฯ ที่ตามหลัง 1 แต้ม จะออกไปเยือน ม.เกษตรศาสตร์ บัณฑิต ด้าน 2 ทีมหนีตกชั้น แคท เอพี ร่องบัวขาว ที่ต้องการ 3 แต้มเท่านั้น และต้องลุ้นผลอีกคู่ จะออกไปเยือนศรีปทุม ผัง ม.ภาคตะวันออก เดียงเหนือ หากเก็บชัยได้รอดตกชั้นทันที จะพบสิงห์สมุทรสาคร ส่วนอีก 3 คู่ ราชบุรี พบ แบงค็อก บีทีเอส, ศรีสะเกษ พบ สุราษฎร์ธานี, กรมหลวง พบ ห้องเย็นท่าข้าม

วันเสาร์ 15 ธ.ค. 2561

บางกอก ซิตี-การท่าเรือ เอเอสเอ็ม

ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง ความพร้อมของเจ้าถิ่น บางกอก ซิตี ที่อันดับ 8 มีอยู่ 28 คะแนน เกมนี้จะไม่มี วิวัฒน์ ศรียานงค์ กับตันทีมที่ติดโทษแบน ส่วนผู้เล่นรายอื่นๆ พร้อมลงสนามนำทัพโดย 2 แข่งต่างชาติอย่าง เอลิโอ เนโต และฟรานซิสโก แจ็กสัน ส่วนผู้เล่นไทยมี วรพจน์ พุทธิโสภ, จักรพล ศรีนารา และพงศ์สิริ จึงตั้งสัจจกุล เป็นตัวชูโรง

ด้านการท่าเรือ เอเอสเอ็ม ที่ต้องการเก็บชัยชนะเพื่อความแชมป์ สภาพทีมเกมนี้ "โค้ชตม" อุดม ทวีสุข ไม่มีปัญหาในการจัดทัพหลังไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบน พร้อมจัดทัพชุดใหญ่ลงสนาม นำทัพโดย ไรอัน โกลเมส กับมาร์

กอส วินิซิอุส 2 แข้งบราซิล และนักเตะไทยอย่าง พรหมงคล ศรีทวีพงษ์แสง, ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง และอนานกุล วิเชียรกุล

สำหรับผลงานที่ทั้งสองทีมเจอกันมาในลีกแรก การท่าเรือ ชนะ บางกอก ซิตี 5-3

ม.เกษตรบัณฑิต-พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี

ที่สนามโรงยิมชั้น 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิต ร่วมเกล้า เกมระหว่าง ม.เกษตรบัณฑิต ทีมอันดับ 11 มี 25 คะแนน เปิดบ้านรับ "ฉลามพลังเพลิง" พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี รองจ่าฝูง มี 61 คะแนน เกมนี้ทีมของ "มาสเตอร์เล็ก" ชัดพงศ์ อรรถมรงค์ศรีภักษ์ ที่รอดจากการตกชั้นแล้วจะไม่มีชื่อของกฤษฎาภรณ์ ทองขาว ที่ติดโทษแบน เตรียมส่งแกนหลักอย่าง เบญจรงค์ พานพบ, จัหวจาย อันเวอร์ บัดด์, ทศพร โอทอง, อนันต์ชัย ปราบวงษา ลงสนาม

ฝั่งทีมเยือน พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี เกมนี้จะไม่มีชื่อของ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ที่ติดโทษแบน ส่วนสถานการณ์ต้องชนะเท่านั้น และลุ้นให้การท่าเรือไม่ชนะ จะคว้าแชมป์ และหากกรณีแต้มเท่ากันก็จะเป็นฝั่งบลูเวฟที่ได้เปรียบ เพราะมีประตูได้เสียดีกว่า หลังเฮดทูเฮดเท่ากันและเกมที่ชนะเท่ากัน 5 คนแรกเป็น รุติมากร เวณันธิโอ "ซาป้า", กฤษดา วงษ์แก้ว, จิรวัฒน์ สอนวิเชียร, พีรพัฒน์ แก้ววิสัย และนิคทาวุธ หาญคำภา ลงเฝ้าเสา

สำหรับผลงานการพบกันในเกมแรก พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี เอาชนะ ม.เกษตรบัณฑิต 2-0
ราชบุรี-แบงค็อก บีทีเอส

ที่สนามภูตอินันต์ บางนา เกมระหว่าง ราชบุรี อันดับ 7 มีอยู่ 29 คะแนน เปิดบ้านรับ แบงค็อก บีทีเอส ความพร้อมของเจ้าถิ่นเกมนี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพ หลังไม่มีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบน สามารถจัดทัพชุดใหญ่ลงสนาม นำทัพโดย "จ่าตอม" เจษฎา ชูเดช, วีระยุทธ วันเชียงราก, วิภูษณะ เปี่ยมสวัสดิ์ และยูตะ โทคุทาเกะ

ด้านความพร้อมของทีมเยือน แบงค็อก บีทีเอส เกมนี้จะได้วัน รัตนาวงศ์สวัสดิ์ ที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีม แต่จะยังไม่มีวรุตม์ หวังสะมาแอล แข่งตัวเก่งที่ยังติดโทษแบน แต่ผู้เล่นรายอื่นๆ พร้อมลงสนาม นำทัพโดย ปัญญพนต์ พุ่มวิเศษ กับตันทีม, พีระพล สัตย์ชื่อ และมูฮัมหมัดอุสมานมุฮา

สำหรับผลงานที่ทั้งสองทีมเจอกันมาในลีกแรก แบงค็อก บีทีเอส ชนะ ราชบุรี 4-3

ศรีสะเกษ-สุราษฎร์ธานี

ที่สนามอาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัฒนาวารี กีฬาเวสน์ เกมระหว่าง ศรีสะเกษ ทีมอันดับ 10 มี 25 คะแนน เปิดบ้านรับ สุราษฎร์ธานี ทีมอันดับ 3 มี 48 คะแนน เกมนี้ "โค้ชแอม" สิบพงษ์ วงศ์สุวรรณ เฮดโค้ชของทีม ไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบน จะได้วีชรินทร์ นมัสการ พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีม โดยสถานการณ์หนีตกชั้นของทีมปลอดภัยแล้ว พร้อมจัดทัพ 5 คนแรก จิราธิวัฒน์ สิงห์วงษา ลงเฝ้าเสา, ก้องกล้า เหล็กกล้า, อภิศักดิ์ พันธุ์ดี, รามอน ปาเยา, คริสเตียน ดูอาร์เต

ฝั่งทีมเยือน สุราษฎร์ธานี เกมนี้ "โค้ชเอ" พัทยา เปี่ยมคุ้ม ยังต้องการ 3 แต้ม เพื่อการันตีอันดับ 3 ของตาราง ตัวผู้เล่นไม่มีปัญหาติดโทษแบน 5 คนแรกส่ง ไกรมาตย์ ศรีละพันธ์ ลงเฝ้า